
 
 
 
 

********************************************************* 
อย. เดินหน้าบูรณาความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลง

ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย ให้มีความพร้อมและเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ท าให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 
อย่างทั่วถึงและยั่งยืน 

 
วันนี้ (16 ธันวาคม 2562) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไป
เยี่ยมส านักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือรับฟังปัญหาและพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ชั้น 8 ส านักงาน  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานร่วมกันระหว่างรัฐ และเอกชน เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย
ภายหลังการประชุมหารือว่า ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
เครื่องส าอาง และสมุนไพร โดยจะมีการปรับบทบาทจากการให้บริการทางการแพทย์อย่างเดียวไปสู่การ
สนับสนุนอุตสาหกรรมไทยให้เติบโต และภาคเอกชนสามารถน าเครื่องมือต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขไป
ใช้ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข และ อย. จะปรับปรุงการท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ขออนุมัติ อนุญาตให้รวดเร็ว เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมของ
ประเทศ และนโยบาย Made In Thailand ที่ จะมุ่ งให้ เกิดการสร้างค่านิยมในการใช้สินค้าที่ผลิต
ภายในประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีความสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ทุกชนิด มีคุณภาพที่ดี ราคาไม่สูงมากนัก  
ที่ผ่านมาได้มีการหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แล้ว อาทิ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อย. จะปรับปรุง
การท างานให้มีความรวดเร็ว หากผู้ประกอบการได้รับการรับรองจากหน่วยงานชั้นน าจากต่างประเทศก็จะ
ผ่านขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว 

อย. จับมือสภาอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมผลติภัณฑส์ุขภาพ เพิ่มขดีความสามารถสู่ระดับสากล 
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นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวต่อไปว่า อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและภาคอุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทย    
ให้สามารถแข่งขันทั้งในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ซึ่งในวันนี้ อย. ในฐานะเป็นหน่วยงาน       
ที่รับผิดชอบหลักด้านการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย       
และคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้าง 
ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่จะผลักดันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมหลักที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเพ่ิมเติมว่า สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการภาคเอกชนในการประสานนโยบาย ด าเนินงานระหว่าง
เอกชนกับรัฐ ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตและความสามารถ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐเพ่ือผลักดัน
ให้ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยมีความพร้อม เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน          
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้ประชาชนสามาถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความปลอดภัย 
และมีคุณภาพเทียบเท่าสินค้าระดับสากล  

ส าหรับขอบเขตความร่วมมือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านกฎหมาย 
ให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพเกิดความสะดวก รวดเร็ว มีขั้นตอนที่กระชับและจ าเป็น 
เพี ย งพอต่ อการคุ้ มครองผู้ บ ริ โภ ค  ร่ วมส่ ง เสริมและสนั บ สนุ น ระบบ  Digital Transformation                 
ในการตรวจสอบข้อมูลสินค้า การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability system) ให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังร่วมสนับสนุนการศึกษา วิจัย         
การพัฒนาต่อยอดผลการวิจัย และการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นวัตกรรมหรือใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้
ค าปรึกษา แนะน า และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศให้สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดอีกด้วย 

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า หลังจากพิธีลงนามในวันนี้       
จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการร่วม เพ่ือผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทย พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน             
เกิดความเข้มแข็ง และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได้      
อย่างยั่งยืน ซึ่งจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยทุกระดับให้มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพ       
ที่มีคุณภาพทัดเทียมระดับสากล มีความปลอดภัย สมประโยชน์ อย่างทั่วถึงและยั่งยืน  

-------------------------------------------------------- 
วันท่ีเผยแพร่ข่าว  16 ธันวาคม 2562  แถลงข่าว 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 


